

NHÂN NĂM ĐỨC TIN, CÁN NUÔI DƯỠNG VÀ SẴNG ĐỨC TIN THẾ NÀO ?

Như Đức Thánh Cha Bê-nê-đictô 16 đã quy định rõ ràng và loan báo, ngày 11 tháng 10 tới đây, Lễ khai mạc Năm Thánh sẽ được Đức Thánh Cha long trọng cử hành tại Công Trường Thánh Phêrô, Rôma. Năm Thánh sẽ chấm dứt ngày 24 tháng 11 năm 2013.

Nhân dịp này, Đại Hội Đồng Giám Mục Thế giới (Assembly of the Synod of Bishops) sẽ họp phiên thứ 13 thông qua văn kiện " Tân Phúc Âm hóa để loan truyền Đức tin Kitô-Giáo". (New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith).

Là người tín hữu Chúa Kitô sống trong thế kỷ 21 này, chúng ta phải canh tân và sống đức tin cách nào để không ngừng mang ích cho chính mình mà còn mang lại thêm những người khác chia sẻ niềm tin Chúa Kitô được nhận biết Chúa để cùng hưởng ơn cứu chuộc đã mua bằng giá máu Chúa đổ ra trên thập giá năm xưa.

Thật vậy, Đức tin là một quà tặng không và vô giá (gratuitous and invaluable) mà Thiên Chúa đã ban để giúp ta nhận biết Ngài là Cha Toàn năng, Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật hữu hình và vô hình. Đức biết, **Thiên Chúa tạo dựng con người " giống hình ảnh của mình" (St 1 : 27) và muốn cho " mọi người được cứu và nhận biết chân lý." (1Tm 2 : 8) .**

Thiên Chúa tạo dựng và mong muốn cho con người được hạnh phúc chỉ vì tình thương vô bờ của Ngài dành cho tất cả chúng ta, những con người được sinh ra trên trần thế này và có niềm phúc được biết Chúa qua niềm tin mà Ngài ban tặng nhưng Ngài đã cử Thiên Chúa Cha thay cho chúng ta với quà tặng đức tin quý giá này:

" Lạy Cha là Chúa Trời thật, Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bất cứ khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vinh danh Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha." (Lc 10: 21)

Như thế có nghĩa là nếu Thiên Chúa không tỏ mình ra (revealed Himself) cho ai thì

không ai có thể tự mình nhận biết có Thiên Chúa và tin yêu Ngài.

Tại sao những bậc thông thái, khoa học gia biết cốt nghĩa sự hình thành của vũ trụ và mọi qui luật chi phối đời sống của con người và mọi loài động vật, thực vật, và thế giới, những người không khám phá ra được Thiên Chúa là chính Đấng dựng nên mọi loài vật đó ?

Lý do duy nhất để trả lời câu hỏi này là vì họ không được Thiên Chúa mặc khải hay ban quà tặng đức tin vô giá nên họ không thể biết gì về Thiên Chúa và vì kiên quyết duy trì niềm tin của con người những người quá hèn hạ phải về Thiên Chúa là Đấng thông minh trí vô song.

Vậy đời sống của những ai đã được điếm phúc biết Chúa như đức tin thì phải biết dâng và sống đức tin này ra sao đức biết trong Năm Đức Tin này ?

1- Trước hết, phải làm gì để bắt đầu đức tin cho bạn mình thêm nữa ?

Kinh nghiệm của một số nhà bác học người làm vườn (gardener) nào đó cho biết là khi trồng một loại cây trái nào, người ta phải làm gì để trồng cây đó. Nếu là hạt thì phải gieo vào nơi đất đã bón phân sẵn và chờ cho hạt đó nảy mầm rồi tưới nước nuôi dưỡng và tỉa cành và phân bón thích hợp. Nếu không chăm lo vun tưới thì hạt sẽ chết khô trong lòng đất, dù là hạt của giống cây tốt. Những người lúc hạt nảy mầm cho đến khi thành cây và sinh hoa trái thì người làm vườn phải tỉa nhều thì gieo và công sức chăm bón mới có kết quả tốt đẹp hàng ngày.

Cũng thông thường như vậy, đức tin được gieo vào tâm hồn con người như hạt giống được gieo xuống đất. Một em bé, sau khi sinh ra hai tháng, được rửa tội để được tái sinh trong sự sống mới. Những người sau khi rửa tội, nếu cha mẹ và thân nhân sống gần em mà không giúp nuôi dưỡng đức tin đó cho em thì chắc chắn khi lớn lên em sẽ không thể biết gì về Chúa và tin yêu Mẹ Ngài. Do đó, cha mẹ em phải là người trực tiếp tưới nước nuôi dưỡng con mình không những về thể lý cho con lớn lên mạnh khỏe mà đức biết còn về mặt thiêng liêng để giúp con cái lớn lên trong đức tin đã lãnh nhận khi được rửa tội. Nghĩa là, trong gia đình cha mẹ phải là thầy dạy đức tin cho con mình bằng cách dạy cho con cái biết có Thiên Chúa là Cha nhân lành, yêu thương người như người. Sau nữa, bằng gương sáng trong gia đình, cha mẹ dạy con cái biết đức kinh, cầu nguyện và đem chúng đi dự lễ chung với mình các ngày Chúa Nhật để được nghe giảng về Chúa. Tiếp theo là cho con cái đi học các lớp giáo lý để lãnh các bí tích Thánh Thể, Hòa Giải và Thêm sức, giúp cho con cái lớn lên trong niềm tin có Chúa.

Khi trẻ đã lớn dần và những người đã trưởng thành ý thức được mình có đức tin, tin có Thiên Chúa, có sự sống đời đời thì đó là lúc họ cần phải chú ý mục đích sống đức tin và bằng hành động công khai. Kinh nghiệm thực tế khác cũng cho biết là khi người ta đã có một kỹ năng (skill) nào như biết bơi, biết lái xe, hay biết chơi một loại nhạc cụ nào như đàn guitar hay piano thì mục đích phát triển kỹ năng đó, người ta phải năng luyện tập để đạt được hoàn hảo chuyên nghiệp. Nếu không thì kỹ năng đó sẽ mai một theo thời gian. Thí dụ, người biết bơi mà không tập luyện mỗi ngày hay mỗi tuần thì không những sẽ không bao giờ biết bơi giỏi được mà còn mất dần kỹ năng này theo thời gian nữa.

Cũng tương tự như vậy, tin có Chúa vì sinh ra trong một gia đình có Đạo, hay có niềm nghiêm riêng về Thiên Chúa, thì phải tiếp tục bồi đắp cho ánh sáng đức tin ban đầu đó được cháy sáng lên trong tâm hồn để soi sáng cho mình bước đi trên con đường đời sống sống đời đời. Nghĩa là phải bồi đắp đức tin ban đầu với công việc học hỏi thêm về giáo lý của Giáo Hội, đức Kinh Thánh để hiểu và sống Lời Chúa và nhất là năng lãnh nhận các bí tích quan trọng như Thánh Thể và Hòa giải để được luôn sống trong tình thân với Chúa. Thêm vào đó, phải siêng năng cầu nguyện luôn, vì "**Không có Thầy anh em sẽ chẳng làm gì được.**" (Ga 15:5).

Không có Thầy nghĩa là không có Chúa phù giúp nâng đỡ thì không ai có thể tự mình lớn lên trong đức tin và có được sức mạnh cho những nhu cầu yêu cầu của bản năng, những dục vọng trần thế trong môi trường sống và nhất là những cám dỗ của ma quỷ, thù địch của chúng ta luôn ngày đêm rình rập như "**số tội giết chết rỗng quanh tìm mọi cách của nó.**" (1 Pr 5 : 8)

Vì thế, cần thiết phải bồi đắp đức tin bằng nỗ lực cá nhân như siêng năng cầu nguyện, đức Kinh Thánh, giáo lý của Giáo Hội và năng lãnh nhận hai bí tích rất quan trọng là Thánh Thể và Hòa giải để được thánh hóa và lớn lên trong đức tin.

Những cho được sống đức tin cách vững chắc và công khai, ta phải ý thức đầy đủ với nội dung và đòi hỏi của niềm tin là phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự thế gian qua quy tắc tâm xa tránh những gì mâu thuẫn hay đối nghịch với đức tin có Chúa là công nhân của một sự thật lành, thánh thiện, công bình, bác ái, nhân đạo, vâng phục. Nghĩa là người có niềm tin nơi Chúa thì không thể cho phép mình làm những sự xấu, sự dâm ô ác nhảm gì ghê tởm, căm thù ai, nói xấu, vu cáo ai những điều vô bổ công, trầm cảm, gian tham, lừa đảo, thay vì đi chung, cộng tác, dấn thân như là thâm đức gì khác với thế lý hay tình thế... Đây là bản chất của sự trưởng thành về niềm tin, kinh nghiệm giá trị tinh thần, luân lý, đạo đức. Đây là thực chất của xã hội vô luân, vô đạo, của "văn hóa sống chết" (culture of death) đang bành trướng khắp nơi trên thế giới ngày nay, đức biết là những người quá tôn thờ chủ nghĩa khoái lạc (hedonism) tôn thờ

phái tính (sex worship) tôn thờ vật chất, tiền bạc, và mọi vui thú phi luân, vô đạo như thế của các nước Âu Mỹ hiện nay.

Bên kia thái cực, là bất mạt của xã hội vô thần, vô tôn giáo, hay nói rõ hơn là thù địch của những ai có niềm tin vào Đấng toàn năng làm chủ vũ trụ và sáng tạo của con người và của mọi loài động vật, thực vật và khoáng vật. Thế của chúng ta đây còn đáng sợ hơn nữa vì người ta không tin có một Quyển luật thiêng liêng nào thối nát, nên họ mạt sát làm những sự dơ nhớp hà hiếp bóc lột, giết hại những ai chấp nhận Đấng, và vật tài sản công đồng làm gift cho cá nhân và tập thể cai trị, trong khi quay lưng lại hay đả kích đả phá các sự nghèo đói của người dân và suy thoái đạo đức của người xã hội.

Thêm vào đó, chúng ta còn dung dốt cho các băng đảng của xã hội đen làm hành động cướp bóc, hãm hại người dân lành, cô thân, cô thế. Đây là tội ác mà xã hội dung dốt chúng ta thêm thối nát lên đến tận cùng người dân đã phải chịu nhiều tai nạn khác của xã hội vô luân, phi nhân, vô đạo.

2- Phải sáng tạo tin cách nào để bắt trong Năm Đức Tin này ?

Sống trong xã hội với các thế lực trên đây, người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo hãy hăng hái phấn khởi có can đảm tuyên xưng đức tin của mình bằng đức sống thực sự công bình, bác ái, thánh thiện, xa tránh mọi quyển rũ của xã hội vô luân vô đạo đang lôi kéo con người vào hố diệt vong vì đam mê của cải và mọi vui thú phi luân, nhưng mạt sát tại trần thế sự đau khổ, nghèo đói của người khác. Trách nhiệm của chúng ta, người có đức tin –và đức biết sống đức tin này trong Năm Đức Tin này- cần nêu cao những giá trị của niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng đã đến trên gian thế để rõ con đường dẫn đến sự sống và con đường đưa đến hạnh phúc đời đời, như Chúa đã dạy sau đây:

"Hãy qua cửa hẹp mà vào vì cửa rộng và đường thẳng thàng thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối đi." (Mt 7: 13-14)

Con đường rộng rãi thẳng thàng mà nhiều người muốn đi và đang đi là con đường của văn hóa vật chất, con đường đưa đến các sòng bạc, nhà điếm, nơi giải trí với mọi thú vui vô luân vô đạo, con đường tham nhũng, ăn cướp của công, bóc lột và bách hại người dân lành tội lỗi làm

giữ u cho cá nhân và tập đoàn thặng gian ác, đang vệt vết tiển cĩa đĩ giữ ra nĩĩ c ngoài phòng thân. Đĩ cĩng là con đĩĩng cĩa bĩn tài phiĩt tĩ bĩn chuyên thao túng thĩ trĩĩng chĩng khoán đĩ vệt vết tài sĩn cĩa bao ngĩĩĩ đĩ u tĩ và thua lĩ vì nhĩng kĩ thuĩt tinh vi cĩa bĩn cĩm đĩ u kĩ nghĩ xĩ o quyĩt này.

Vĩ thĩ, đĩng trĩĩ c mĩt thĩ giữ i gian tà tĩ Đông sang Tây hiĩn nay, ngĩĩĩ tín hĩ u Chúa Kitoo,-cách riĩng ngĩĩĩ cĩ sĩ mĩng rao giữ ngĩĩĩ chân lý đĩ cĩn và tin Mĩng Cĩ u Đĩ -hĩn lúc nào hĩt phĩĩ cĩ can đĩ m mĩnh mĩ bĩnh vĩ c cho sĩ thĩt, cho công bĩnh xĩ hĩĩ và lĩnh mĩnh hóa con ngĩĩĩ đĩ chĩng lĩĩ nhĩng suy thoĩĩ, tĩt hĩ u cĩa xĩ hĩĩ vĩ mĩt lĩĩn lý ,đĩ o đĩ c.Nũ u làm ngĩĩĩ, - hay tĩ hĩĩ hĩĩ hĩn nĩ a- thĩ a hiĩp vĩĩ kĩ cĩm quyĩn đĩ mĩ u cĩ u tĩ lĩĩ cho mĩnh và bĩt tai nhĩm mĩt trĩĩ c mĩĩ bĩt công, sĩ đĩ, thĩ đĩ tĩ đĩnh mĩt niĩm tin và chĩ c nĩng thiĩng liĩng cĩa ngĩĩĩĩ ngĩn sĩ trong hoàn cĩnh cĩ thĩ cĩa xĩ hĩĩ đĩĩng thĩĩ. Mĩt khĩc, sĩng đĩ cĩn cách hĩ u hiĩ u và cĩ sĩ c thuyĩt phĩ c ngĩĩĩ khĩc thĩ cĩng khĩng cĩn thiĩt phĩĩ xĩy thĩm hay sĩ a sang nhĩ thĩ, nhĩ xĩ cho khĩng trang lĩng lĩ y khiĩn phĩĩ lĩn lĩĩ đĩ xa mĩt nĩm mĩ y lĩn đĩ kiĩm tiĩn. Đĩ u tĩ cĩn và quan trĩĩng là phĩĩ cĩ và sĩng tinh thĩn nhĩĩo khĩc cĩa Phĩc Ầm đĩ noi gĩĩng Chúa Kitoo, **"Đĩng vĩn giữ u sang phĩĩ quĩ, nhĩng đĩ tĩ ý trĩĩ nĩn nhĩĩo khĩc vì anh em, đĩ lĩ y cĩĩ nhĩĩ cĩa mĩnh mà làm cho anh em trĩĩ nĩn giữ u cĩ."** (2 Cor 8: 9)

Ngĩĩĩ phĩ c vĩ cho Tin Mĩng mà khĩng noi gĩĩng Chúa Kitoo trong cuĩ c sĩng thĩ khĩng thĩ làm gĩĩng đĩ cĩn cho ai và thuyĩt phĩ c đĩĩ c ai tin và thĩ c hành nhĩng đĩ u mĩnh giữ ngĩĩĩ đĩ y cho ngĩĩĩ khĩc nhĩn danh Chúa Kitoo.

Vĩ phĩn ngĩĩĩ tín hĩ u Chúa Kitoo, ngĩĩĩ Công giĩo chân chính cĩng phĩĩ làm gĩ cĩ thĩ đĩ phĩn biĩt mĩnh vĩ nhĩng kĩ khĩng cĩ niĩm tin, chĩ biĩt sĩng vĩĩ vui thú hiĩn tĩĩ và khĩng thĩ c mĩ c gĩ vĩ mĩt tĩĩng lai mai hĩ u, khi mà mĩĩ sĩ đĩĩ này sĩ mau chóng trĩĩ qua kĩ cĩ sĩ sĩng cĩa con ngĩĩĩ cĩ hay khĩng cĩ niĩm tin nào.

Nũ u ngĩĩĩ cĩ đĩ cĩn dĩm can đĩ m sĩng đĩ cĩn cĩa mĩnh cách dũng cĩm là xa lĩnh mĩĩ thĩĩ hĩ tĩt xĩ u cĩa xĩ hĩĩ nhĩ cĩ bĩc, lĩĩng đĩ o, dĩm ô và vui chĩĩ sa đĩ a , nhĩ y nhĩt, hĩt xĩch,.. thĩ đĩ nĩu cao giá trĩ cĩa niĩm tin trĩĩ c mĩt ngĩĩĩ đĩĩ. Ngĩĩĩ c lĩĩ, nũ u ngĩĩĩ cĩ đĩ cĩn mà cĩng a dua vĩĩ kĩ khĩng cĩ niĩm tin đĩ cĩng nhĩu làm nhĩng viĩ c vĩ lĩĩn ,vĩ đĩ o, nhĩ gian thĩm ,trĩ m cĩp, lĩĩng gĩt, bĩt công và bĩc lĩt ngĩĩĩ khĩc, vĩ liĩm sĩ , vĩ lĩĩng tĩm bĩ vĩ giĩ đĩ cĩĩĩ vĩ trĩ , "bĩ nhĩĩ", thĩ chĩ c chĩn hĩ đĩ chĩĩ bĩ đĩ cĩn cĩa mĩnh bĩng chĩĩn đĩĩ sĩng cĩ thĩ trĩĩ c mĩt ngĩĩĩ khĩc. Và nhĩ thĩ thĩ dũ hĩ cĩ kũ cĩ u ngoài mĩĩ miĩng " Lĩ y Chúa, lĩ y Chúa! cĩ trĩĩn ngĩn lĩn thĩ cĩng vĩ ĩch mà thĩĩ ! đĩng nhĩ lĩĩ Chúa Giĩsu đĩ đĩ y cĩc Tông Đĩ xĩ a nhĩ sau:

" Không phải bất cứ ai thà a với Thầy : Lạy Chúa !, Lạy Chúa ! là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi." (Mt 7: 21)

Trong mấy ngày qua, theo dõi tình hình thế giới, chúng ta thấy những người Hồi Giáo đã rầm rộ biểu tình chống Mặt các quốc gia Hồi Giáo chỉ vì một cuốn phim chế nhạo Mohammad được sản xuất ở Mỹ và trình chiếu trên trang mạng Facebook, Youtube. Có thể chúng ta không đồng ý với cách thức phản kháng của anh em Hồi Giáo, nhưng chúng ta phải khen ngợi thái độ hăng say bênh vực cho tôn giáo của họ, tuy đó là hình thức khá khích và bạo động không nên làm.

Anh em Hồi Giáo hăng say bạo lực tôn giáo của họ như vậy, còn chúng ta thì sao ? Chắc chắn chúng ta không được mong đợi phải xuống đường để đánh phá những ai nhào bạng Thiên Chúa của chúng ta, nhưng chúng ta được mong phải đi sống đức tin cách công bằng, tử tế và hành động, bằng việc bác ái và tha, và nhạy cảm (sensitive) trước sự đau khổ, nghèo đói của người khác. Đấng thiêng liêng, phải xa tránh mọi điều gian ác, tội lỗi, xấu xa của những kẻ không có niềm tin hay có mà không dám sống niềm tin này trước mặt người đời.

Ai không có can đảm sống niềm tin của mình trước mặt người khác, thì hãy nghe lời Lời Chúa Giêsu đã nói với đám đông xưa như sau:

" Giã a thế họ ngoi tình và tội lỗi này, ai họ thn vì Ta và những lời Ta dạy, thì Con Ngoi (tức Chúa Giêsu) cũng sẽ họ thn vì họ, khi Ngoi ngi đn cùng với các thánh thiên thn trong vinh quang của Cha Ngoi." (Mc 8: 38)

Như thế có nghĩa là chúng ta phải có can đảm tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống của mình giữa bao người khác để làm nhân chứng đích thực cho Chúa Kitô, Đấng đã đến trên gian làm Con Ngoi để hiến mình sống mình **"làm giá chuộc cho muôn người."** (Mt 20: 28)

Tóm lại, Năm Đức Tin là thời điểm thuận lợi để mọi người tín hữu chúng ta đứng chân để nhìn lại cách sống đức tin của mình trong bao năm qua để canh tân lại những gì còn thiếu sót, cần đổi mới cho thích hợp. Công thức, nên học hỏi kinh nghiệm Chúa trong Kinh Thánh và các tài liệu giáo lý, tín lý, thần học của Giáo hội để bổ sung thêm cho đức tin được vững mạnh thêm nữa hoặc có sự đồng thuận với những thách thức của thời đại trong việc sống niềm tin. Hơn thế nữa, đây cũng là thời gian thuận lợi để chúng ta lập lại quy tắc tâm sống đức tin vào Chúa Kitô cách công bằng và sống

đồng hành của chúng ta đã giúp bao người không có đức tin và đang làm những sự xấu, sự gian ác, chúng ta phải sống sao cho phù hợp và xứng đáng với lời khuyên dạy của Thánh Phaolô sau đây:

"Như thế, anh em sống trung thành, không ai chê trách được điều gì và sống trung thành những con người và với toàn thể Thiên Chúa giữa một thế gian tà sa đọa. Giữa thế gian đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời." (PL 2: 15)

Chúng tôi mong mọi người tín hữu chúng ta suy gẫm và thực hành lời dạy trên đây của Thánh Phaolô trong Năm Đức Tin này.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huân